



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. กษ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาฯ'ล้มปี สกิน'	เดลินิวส์
2. คอลัมน์: ยกนิ้ว'ไร่สายพีช' เกษตรอินทรีย์ในหาดทอง	ข่าวสด
3. ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรออร์แกนิก	เดลินิวส์
4. บัญชีฟาร์ม ทางรอดโควิด ลดจ่าย หมั่นออม พอเพียง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.: ยกระดับมาตรฐานฟาร์มจังหวัด ส่งออกสู่...	มติชน
6. 'ล้มปี สกิน'โผล่สระบุรีกระจาย9อำเภอระดมหลายฝ่ายช่วยกันหยุดโรคอย่าง...	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
8. ฅ.ก.ส.ปล่อยกู้ ดันปลูกกัญชาคิดดอกเบี้ยยต่ำ	ไทยโพสต์
9. 'จรินทร์'โชว์วิชั่นนำศก.ไทยฝ่าโควิดโลก	กรุงเทพธุรกิจ
10. ชูบัญชีปลดหนี้-ลดต้นทุนอาชีพ	เดลินิวส์
11. พาณิชย์ยื่นมือช่วยลวงกองปลายฤดู	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: กรมชลจ้างแรงงานแสนคน	มติชน (กรอบบ่าย)

กษ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาฯ'ล้มปี สกีน'

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค-กระบือ ตายจากโรคล้มปี สกีน ตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีความเป็นห่วงให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 891 ราย โค-กระบือ ตาย 419 ตัว จ่ายเงินไปแล้ว 5,182,000 บาท มุกดาหาร มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 325 ราย โค-กระบือ ตาย 378 ตัว จ่ายเงินไปแล้ว 4,484,000 บาท กาฬสินธุ์ มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1,119 ราย โค-กระบือ ตาย 1,767 ตัว จ่ายเงินไปแล้ว 17,436,000 บาท และสระแก้ว มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 214 ราย โค-กระบือ ตาย 236 ตัว จ่ายเงินไปแล้ว 2,528,000 บาท ส่วนจังหวัดที่เหลือก็เร่งดำเนินการตามข้อมูลที่มีอยู่จนครบทุกราย.

หลากหลาย

9



ยกนิ้ว'ไร้สายเพชร'

เกษตรอินทรีย์ในหาดทอง



ยกนิ้ว'ไร้สายเพชร' เกษตรอินทรีย์ในหาดทอง



บุญธรรม ทองพิจิตร (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะเยี่ยมชมไร่สายเพชร

!! มี "คุณจงเจียม สายเพชร" วัย 44 ปี อยู่ หมู่ 6 ต.หาดทอง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เรียนจบแค่ป.6 แต่ถ้าได้พูดคุยและไปเยี่ยมชมไร่สายเพชรของเธอ จะรู้ได้ทันทีว่าสาวใหญ่นี้ถูกสองคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว โดยเฉพาะมุมมองและวิสัยทัศน์ในการทำเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่รุ่นพ่อรุ่นแม่และเกษตรกรในย่านนั้นต่างทำเกษตรเคมีกันมาอย่างยาวนาน

ด้วยเหตุนี้เอง ไร่ดังกล่าวจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของสำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จ.อุทัยธานี ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในจ.อุทัยธานีและจังหวัดอื่นๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้กัน

ก่อนอื่น นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ให้ข้อมูลช่วงที่คณะนักข่าวจากส่วนกลางลงพื้นที่จ.อุทัยธานีว่า ขณะนี้กำลังดำเนินงานโครงการ "ฝ่ายปกครองกับภารกิจพิชิตเชื้อโควิด-19 คนอุทัยไม่ทิ้งกัน ดูแลและอยู่ร่วม สร้างสุขอย่างเข้มแข็ง" ซึ่งทางอ.เมืองอุทัยธานี ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามไว้จำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับโครงการโลก หอมอง นา โมเดล ในอ.เมืองอุทัยธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 80 ราย หนึ่งในนั้นคือไร่สายเพชร โดยได้รับบ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11243

หน้า: 4(บนขวา), 9

Col.Inch: 139.95 Ad Value: 216,922.50

PRValue (x3): 650,767.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ยกนิ้ว'ไร้สายเพชร' เกษตรอินทรีย์ในหาดทอง

ประมาณสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ จากนั้นส่งไปอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักการ
และวิธีการ รวมทั้งเงื่อนไขที่จะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปอีก 5 ปี
โครงการนี้ปลูกต้นไม้ระดับสูง กลาง ต่ำ ตามลำดับ และใช้ประโยชน์



จงดเยี่ยม-เฉลิมพล สายเพชร

จากน้ำให้คุ้มค่า ฝนตกก็เก็บกักน้ำจากโลกสู่หนอง และนา โดยทำ
คลองได้ไถ่เพื่อส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ ซึ่งบ้านหาดทองเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ด้วย

ที่นี้ลองมาฟังผู้ปฏิบัติอย่างคุณจงดเยี่ยมกันบ้าง เธอเล่าว่า ตอนจบ
ป.6 ออกจากโรงเรียนก็ช่วยพ่อแม่ทำเกษตร แต่ช่วงหลังไปทำงานเป็น
แม่บ้านที่ศูนย์โอท็อป ต่อมาลาออกและตัดสินใจมาทำเกษตรอินทรีย์
อย่างจริงจังเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาในเนื้อที่ 11 ไร่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มจากปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินเอง
จะได้ไม่ต้องไปซื้อ จึงปลูกแบบปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัว
ได้กินกัน อีกอย่างเห็นพ่อแม่ทำเกษตรเคมีแล้วได้รับผลกระทบ แม่
เป็นหลายโรคจนเสียชีวิต คิดว่าส่วนหนึ่งมาจากเคมีที่ใช้ทำเกษตร

ในไร้สายเพชร เน้นปลูกฝรั่งกินเพราะมองว่าเป็นผลไม้ยืนต้นที่อยู่
ได้หลายปี และเหมาะกับสภาพของพื้นที่ลุ่มต่ำของที่นี่ ทนต่อสภาพ



น้ำท่วม รวมทั้งทำนา ปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก และพืชผักสวน
ครัว นอกจากนี้ยังเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไก่ชน และหมูหลุม ซึ่งในการ
ทำเกษตรอินทรีย์นี้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ไว้ใช้เอง

การปลูกฝรั่งกินเริ่มจากซื้อกิ่งพันธุ์ตอนจากจ.ราชบุรี กิ่งละ 10
บาท จำนวน 100 ต้น สูงประมาณ 40 ซม. มีรากขึ้นแล้ว ตอนนี้อยู่
ประมาณ 70 ต้น ก่อนปลูกต้องปรุงดินก่อน ใช้แกลบและปุ๋ยคอก
ขุดหลุมประมาณ 50 ซม. เว้นระยะห่างประมาณ 2.5-3 ม. พอปลูก
ไปได้ 8 เดือนก็ให้ผลผลิต ทางไร่ใช้วิธีการกรอง จากนั้นใส่ปุ๋ย
เป็นช่วงๆ เดือนหนึ่งจะรดน้ำครั้งหนึ่ง แต่ถ้าช่วงเดือนเมษายนจะรด
เดือนละ 2 ครั้ง ขยก.ก.ละ 25 บาท แต่ละวันเก็บฝรั่งขายเป็นหลัก
ได้ประมาณวันละ 20 ก.ก. นอกนั้นก็ยังมีผลผลิตต่างๆ ไร่ไร่



กรณีเป็นฝรั่งต้นใหม่ เหลือลูกไว้แค่ 3 ลูก
พออายุต้นได้ปีหรือปีครึ่งไว้ลูกได้ 20-30 ลูก
ศัตรูพืชสำคัญของฝรั่งคือแมลงวันทองต้อง
ใช้ขี้คนำตัด และพอลูกโตเท่าเหรียญ 10 บาท
ต้องห่อ เพื่อให้ลูกสวยและกันแมลง ในส่วน
ฝรั่งนั้นมีการตอนไว้ขายด้วย ทำให้มีรายได้
เดือนละหลายพันบาท และยังตอนกิ่งเพื่อ
ขยายพื้นที่ปลูกด้านหลังของไร่อีก 100 ต้น

หลายคนคงอยากรู้ว่าเธอเรียนรู้วิธีการทำ
เกษตรอินทรีย์มาจากไหน เจ้าตัวแจ่มแจ้งว่า
ศึกษาจากยูทูบ และติดตามการทำเกษตร
อินทรีย์จากโจร จันได รวมทั้งนำวิชาความรู้
ที่ได้จากการไปอบรมตามที่หน่วยราชการ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11243

หน้า: 4(บนขวา), 9

Col.Inch: 139.95 Ad Value: 216,922.50

PRValue (x3): 650,767.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ยกนิ้ว'ไร่สายเพชร' เกษตรอินทรีย์ในหาดทอง



แนะนำ และนำมาประยุกต์ในไร่ของตัวเอง
อย่างเช่นการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่
ทางไร่ทำไว้จำนวนมาก ซึ่งผลผลิตของไร่ได้
รับเครื่องหมาย GAP ด้วย แต่ยังไม่ได้ออกร
รับรองเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานไหน



ในการทำเกษตรอินทรีย์ของไร่นี้ นอกจาก
ถูกใจเจียมแล้ว สามี่ ถูกผลผลิต สายเพชร
ถือเป็นกำลังหลักสำคัญ

ที่ผ่านมานอกจากจะปลูกเองแล้ว คุณ
เจียมยังนำผลผลิตไปขายที่ตลาดเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตร.เมืองอุทัยธานี ทุกวัน
อังคารและวันศุกร์ และส่งแม่ค้าขายผลผลิต
อินทรีย์ด้วย ซึ่งเธอตั้งราคาไว้ไม่แพง อย่าง
ฝรั่ง.ก.ละ 25 บาท ขณะที่ฝรั่งเคมีสวนอื่น
ขายก.ก.ละ 40 บาท วันหนึ่งมีรายได้จากการ
ขายฝรั่งและพืชผักอื่น 300 บาทเป็นอย่างต่ำ

(สนใจผลผลิตติดต่อได้ที่ 08-2764-8150)

“สาเหตุที่ขายฝรั่งแค่กิโลละ 25 บาท
เพราะอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้กินฝรั่งอร่อย

รสชาติดี ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี”

เธอย้อนอดีตให้ฟังว่า พอชาวบ้านแถวนั้น
รู้ว่าทำเกษตรอินทรีย์ต่างบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าไม่ได้กินแน่นอน เลยบอกไปว่า
อยู่ที่ใจและเป็นความชอบส่วนตัว เพราะตั้งใจ
ปลูกให้ครอบครัวกิน ไม่ได้หวังจะไปเปลี่ยน
ความคิดคนอื่น เอาความคิดของตัวเองเป็น
หลัก แต่ถึงวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้ จึง
มีเกษตรกรบางส่วนเริ่มทำตามอย่างเช่นก้านัน
ต.หาดทอง

นับเป็นเกษตรกรอีกคนที่มุ่งมั่นในการ
ทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คนปลูกและคนกิน
ปลอดภัย

ภาวิณี ใจเจริญยิ่ง



ส่งเสริมปลูกฟักทะลายโจรออร์แกนิก



นายสศิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตฟักทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปลูกฟักทะลายโจรให้กับสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการปลูกพืชหลัก หรือเป็นพืชเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และสนับสนุนผลผลิตฟักทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพ ด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันเกษตรกร ในการผลักดันให้มีการปลูกพืชสมุนไพรฟักทะลายโจร เพื่อให้ได้ปริมาณและมาตรฐานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดในการแปรรูป

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ได้รับการคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีร่องในการส่งเสริม การผลิตฟักทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด รวมจำนวน 40,000 ต้น ซึ่งในส่วนการ ส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ฟักทะลายโจรให้กับ สหกรณ์การเกษตร ปันบุญ จำกัด ครั้งนี้เป็น พันธุ์พืชโลก 5-4 และพันธุ์พิจิตร 4-4 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์เป็นผู้ มอบ ซึ่งจะทำการลงปลูกในรูปแบบออร์แกนิก หรือการปลูกพืชปลอด สารพิษภายในแปลง สวนปันบุญ และดง

ปลูกในพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 19 ราย รวมพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฟักทะลายโจรนั้นเป็นพืช ที่ปลูกและดูแลง่าย เนื่องจากโรคและศัตรูพืช ไม่ค่อยมี และปลูกได้ทุกฤดูกาลเหมาะ

ช่วงต้นฤดูฝน ฟักทะลายโจร พันธุ์ปลูกพืชโลก 5-4 ผลผลิต 1,774-4,187 กิโลกรัม/ไร่ และ ปริมาณสารแอนโดร กราโฟไลด์ 10.74- 11.79 เปอร์เซ็นต์, พันธุ์ปลูกพิจิตร 4-4 ผลผลิต 1,726-3,880 กิโลกรัม/ไร่ และปริมาณ สารแอนโดรกราโฟไลด์ 10.59- 12 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในการส่งเสริมการปลูก ฟักทะลายโจรดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ทำการ เกษตรปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP โดยศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์มีแผนในการ ดำเนินการในเรื่องมาตรฐานอีกด้วย.

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รายงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนที่โลก รวมถึงครัวเรือนภาคเกษตรไทยที่ส่วนใหญ่เดือดร้อนจากการขายผลผลิตได้ราคาต่ำ จะเน้นการปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนช่องทางการหารายได้ และใช้การจัดทำบัญชีเป็นภูมิคุ้มกัน ช่วยวางแผนการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นทางออกที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ลืมหูลืมตาได้

นายไชยา วิบูลชาติ เกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2564 ประธานกลุ่มแม่ปลูกใหญ่ จ.ไม่พุ่ม อ.บางเลน จ.นครปฐม เผยว่า ผ่านมานาน รายได้ที่ได้มาก็นำไปใช้จ่ายกิน เที่ยว จนก่อให้เกิดหนี้สิน และไม่มีเงินออม จนกระทั่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม และสมัครเป็นครูบัญชีอาสาตั้งแต่ปี 2559 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องจัดทำบัญชีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี



นอกจากนี้ ข้อมูลทางบัญชียังทำให้ลดปรับเปลี่ยนจากการขายข้าวเปลือกให้โรงสีที่ราคาต่ำและไม่แน่นอน มาแปรรูปข้าวเอง โดยเน้นผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย พันธุ์ กข 43 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นข้าวที่สุขภาพและตลาดมีความต้องการสูง ขณะเดียวกัน การทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้รายรับรายจ่ายทุกวันส่วนใดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงตัดออกไปจึงมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้

ทั้งนี้ จากการใช้หลักการทางบัญชีมาเป็นกลไกในการวางแผนประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ในแต่ละรอบมาได้ เพราะมีข้าวกินปลูกเอง สีเองไว้บริโภคในครัวเรือน มีเหลือพอที่จะแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้อง และขายผลผลิตให้ทั้งหมด สร้างรายได้จนเหลือครบครัวได้ทุกวัน จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญคือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน พอใช้

บัญชีฟาร์ม ทางรอดโควิด ลดจ่าย หมั่นออม พอเพียง

งมีสติได้แก่ รู้ตนเอง รู้สภาพแวดล้อม รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท รู้จักลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ควรทำ สามารถคิด วางแผน แล้วนำไปพัฒนา

ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยจดบันทึกรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน และต้นทุนในการทำอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วิเคราะห์วางแผนการเพาะปลูกในวันที่ 54 ไร่



งพอ: นำพอดัดต้นของหมะระ คมพอเพียง อาชีพของตนเองได้ โดยมีบัญชีเป็นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยึดตามแนวทางภูมิคุ้มกันและคู่มือชีวิต

จากหนังสือวิถีหมักจากฉบับที่บัญชีวางแผนการเพาะปลูกในวันที่ 54 ไร่



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15887

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.66 Ad Value: 60,126

PRValue (x3): 180,378

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มาตรฐานเกษตรนำรัฐ โดย มกอช.: ยกระดับมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ส่งออกสู่ตลาดโลก



ยกระดับมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ส่งออกสู่ตลาดโลก

จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่และเป็นอาหารแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ภายใต้นโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด รวมถึงเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดมีความพร้อมในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดจากกรมปศุสัตว์ได้

โดย มกอช. ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ เป็นต้น ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตจิ้งหรีดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP ฟาร์มจิ้งหรีดและมีความพร้อมต่อการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานโดยส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดไปแล้วรวม 14 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ และสระแก้ว มีเกษตรกรรวม 629 ราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ขั้นตอนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำฟาร์ม และการจัดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและมีโอกาสสูงสำหรับจิ้งหรีดของไทย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมแมลงอยู่ระดับแนวหน้าของโลก ชาวเม็กซิกันนิยมบริโภคแมลงในรูปแบบที่หลากหลาย จึงมีความต้องการนำเข้าจิ้งหรีดเพื่อบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปต่อเนื่องในหลากหลายผลิตภัณฑ์

มกอช. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผลักดันการเปิดตลาดจิ้งหรีดไทยสำเร็จในเม็กซิโก โดยจัดทำข้อมูลทางเทคนิคและเจรจากับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหาร (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria หรือ SENASICA) ของเม็กซิโก จนทำให้เม็กซิโกมีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตจิ้งหรีดตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงงาน รวมทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งออกของประเทศไทย และเปิดตลาดอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากประเทศไทยในที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ที่เม็กซิโกอนุญาตนำเข้า ได้แก่ จิ้งหรีดผง จิ้งหรีดปรุงสุก และจิ้งหรีดแช่แข็ง ซึ่งต้องผลิตจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ Acheta domesticus หรือที่เรียกในประเทศไทย คือ จิ้งหรีดบ้าน หรือ สะตั้ง หรือ ทองแดงลาย เท่านั้น

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เม็กซิโกได้ประกาศอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผงแป้งจิ้งหรีด (Cricket flour) จากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เม็กซิโกได้

มาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560)

- องค์ประกอบฟาร์ม**
ฟาร์มจิ้งหรีดต้องมีพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีดที่สะอาด แยกจากพื้นที่อื่น และต้องมีระบบน้ำดื่มสะอาด
- การจัดการฟาร์ม**
ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประจำฟาร์ม และมีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
- สุขภาพสัตว์**
ฟาร์มจิ้งหรีดต้องมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม และต้องมีการตรวจสุขภาพจิ้งหรีดเป็นประจำ
- สิ่งแวดล้อม**
ฟาร์มจิ้งหรีดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีระบบกำจัดมูลจิ้งหรีด
- การบันทึกข้อมูล**
ฟาร์มจิ้งหรีดต้องมีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) | www.acfs.go.th

ขยายขอบข่ายสินค้าที่อนุญาตการนำเข้าเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ จิ้งหรีดปรุงสุก (Cooked cricket) และจิ้งหรีดแช่แข็ง (Frozen cricket) โดยได้ประกาศข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์ (Zoonitary Requirement Sheet หรือ HRZ) สำหรับการนำเข้าบนเว็บไซต์ทางการของ SENASICA นับได้ว่าเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าแมลงของโลก หรือ “ฮับแมลงโลก” และเป็นผู้ส่งออกสินค้าจิ้งหรีดหลักของโลก

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) เพื่อรองรับการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด มีข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ 1. องค์ประกอบฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตราย มีการวางผังฟาร์มที่ดีและจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ โรงเรือนและปอเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา 2. การจัดการฟาร์ม มีคู่มือการปฏิบัติงานประจำฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในฟาร์ม มีการคัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุหลยข่อนตัวที่สะอาด อาหารจิ้งหรีดต้องไม่เสื่อมคุณภาพ แหล่งน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาด บุคลากรที่ทำหน้าที่เลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีความรู้ และได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3. สุขภาพสัตว์ มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ 4. สิ่งแวดล้อม กำจัดหรือจัดการขยะ ของเสีย และมูลจิ้งหรีดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 5. การบันทึกข้อมูล มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการฟาร์ม ที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค โดยให้เก็บรักษาทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-561-2277, itc@acfs.go.th

'ลัมปี สกิน' โพล์สระเบรูกระจาย9อำเภอ ระดมหลายฝ่ายช่วยกันหยุดโรคอย่างเร่งด่วน

สระบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ "ลัมปี สกิน" กระจายไป 9 อำเภอ จากการลงพื้นที่ไปสำรวจของ นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสอบสวนโรค ปรากฏว่า เกษตรกรไปซื้อวัวมาจากภาคอีสาน โดยไม่รู้ว่าติดเชื้อโรคเอามาเลี้ยง ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย โดยทั้งจังหวัดพบมีสัตว์ป่วยเป็นโรค "ลัมปี สกิน" โคนม 153 ตัว โคเนื้อ 147 ตัว สัตว์ป่วยตาย 8 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 64)

นายประภาส ภิญญาชีพ ปศุสัตว์ ภาค 1 เปิดเผยว่า จากการเกิดโรคอุบัติใหม่ "ลัมปี สกิน" ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน จ.สระบุรี โดยมีพาหะนำโรคคือแมลงดูดเลือดประเภท เหลือบ วัน ไร แมลงวัน เห็บ ชุง ไปกัดสัตว์ที่มีเชื้อโรค นำไปแพร่เชื้อในโค-กระบือ เมื่อสัตว์ติดเชื้อจะมีอาการเด่นชัดคือซึม ไข้ขึ้น 1-3 วัน ทำให้หายใจลำบาก จากนั้นจะมีตุ่มขนาดใหญ่นูนกระจายตามลำตัว ถ้ามีอาการหนักต่อม้ามักเหลืองจะโตขนาดใหญ่มากประมาณ 2-5 วัน จะแตกมีน้ำเหลืองไหล เมื่อหนองแมลงมาซอนไชจนลูกตามเกิดเป็นตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือกตา น้ำตาจะไหล และมีขี้ตา บางตัวทานไม่ไหวก็ล้มตาย จึงต้องเฝ้าระวัง และหาวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างเร่งด่วน

โดย นายพลวรรธน เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นำร่องเปิดกองทุนคลังยา ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายประภาส ภิญญาชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายพิษณุ กล้ายเจตน์ดี เกษตรและสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี และ นายเขวงศักดิ์ สงวนวงศ์ วิจิตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ตั้งศูนย์เฝ้าระวังโคนม-โคเนื้อ จ.สระบุรี เบื้องต้นวัคซีนในประเทศไม่มี จึงนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ 9 หมั่นได้สแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปฉีดโค-กระบือ พันหมอกควนในรัศมี 5 กม. ป้องกันแมลงพาหะนำโรค ห้ามขนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่



หรือข้ามจังหวัดโดยเด็ดขาด

ด้านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้ออกมาตรการเชิงรุกให้สหกรณ์โคนม



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26264

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 75.26

Ad Value: 158,046

PRValue (x3): 474,138

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ล้มปี สกิน' โผล่สระบุรีกระจายอำเภอรอบดมหลายฝ่ายช่วยกันหยุดโรคอย่างเร่งด่วน



และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบทุกศูนย์ เร่งจัดตั้งกองทุนคลังยา ศูนย์เฝ้าระวังโรคโคนม-โคเนื้อ เพื่อร่วมมือกับทางราชการในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โครงการกองทุนเขาสัตว์/ศูนย์เฝ้าระวังโรคโคนมโคเนื้อจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สหกรณ์และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบของจังหวัดสระบุรี

สำหรับการจะจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้สิ่งที่ต้องมีได้แก่

1. ศูนย์เฝ้าระวังโรคโคนมโคเนื้อจังหวัดสระบุรี วัับบริการสมาชิก
2. นายสัตวแพทย์ประจำสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบเพื่อให้คำปรึกษาและสั่งจ่ายยาแก่สมาชิกซึ่งทุกสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบสามารถมีบุคลากรเป็นของตนเองได้ มีมาตรฐานสินค้าปุศสัตว์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านการส่งเสริมระหว่างสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและทางราชการ
3. ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีนวัับบริการแก่สมาชิก
4. เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อวัับบริการแก่สมาชิก
5. เครื่องพ่นหมอกควันไล่แมลงพาหะนำโรควัับบริการสมาชิก และ
6. เวชภัณฑ์ที่จำเป็นวัับบริการสมาชิก

กองทุนและศูนย์ดังกล่าวนี้จะสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคโคนมโคเนื้อทุกโรค ไม่เพียงแต่โรค “ล้มปี สกิน” และจะเป็นการดูแลสุขภาพให้แก่โคนม-โคเนื้อกว่า 180,000 ตัว ได้อย่างเข้มแข็งในที่สุด.

สมนึก สุธีรัตน์

เกษตรวันนี้...สภาพอากาศในช่วงนี้
อากาศร้อน มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่
เดือน ผู้ปลูกหอมแดงหัวพันธุ์ (หอมตาว) ใน
ระยะ ปลุก-เก็บเกี่ยว รับมือ หนอน
กระทู้หอม หนอนกระทู้หอมจะ
เจาะเข้าไปอาศัยในใบหอม
และกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม
ทำให้ใบมีสีขาว และจะกัด
กินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่
สามารถเก็บผลผลิตได้...
สำหรับการป้องกัน เก็บ
กลุ่มไข่และหนอนทำลาย
เพื่อช่วยลดการระบาด ใน
ระยะหนอนขนาดเล็กและมีการ
ระบาดน้อย พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย
บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20
ลิตร หรือนิวคลีโอโพลีดีโรไวรัส (เอ็นพีวีหอม
กระทู้หอม) อัตรา 20-30 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

กำจัด...เช่น โทลเฟนไพเรต 18% EC อัตรา
30 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือกลอเฟนาเพอร์
10% SC อัตรา 40 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG
อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
กลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%
SL อัตรา 20 มิลลิกรัมต่อน้ำ
20 ลิตร หรืออินดอกซา
คาร์บ 15% EC อัตรา 30
มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรืออีมาเมกตินเบนโซเอต
1.92% EC อัตรา 30
มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
หรือสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา
40 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบ
กลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร
โดยการสูบน้ำแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่น
สารจนกว่าการทำลายจะลดลงต่ำกว่า 10
เปอร์เซ็นต์.....● **นายกฯหล่ำปลี**



เกษตร วันนี้

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ ดันปลูกกัญชา คิดดอกเบี้ยยต่ำ

ไทยโพสต์ • นายสมเกียรติ
กิมวาทา รองผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
มีผู้ให้ความสนใจในการปลูก
พืชกัญชาเพื่อนำไปศึกษาวิจัย
และพัฒนาสำหรับการใช้ประ
โยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัช
กรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับ
ความต้องการเพาะปลูกกัญชา
ที่เพิ่มขึ้น ธ.ก.ส.จึงได้มีแนวทาง
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การ
ศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างราย
ได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรและชุมชน
สำหรับคุณสมบัติของผู้

ขอกู้ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์
การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รับใบ
อนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)

อย่างไรก็ดี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุน
สินเชื่อที่เหมาะสมกับลักษณะการ
ดำเนินงานของผู้กู้ อาทิ โครงการ
ธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ
รวม 50,000 ล้านบาท เพื่อ
เป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุน
เวียน อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01%
ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็น
ระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดย
ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอก
เบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร.

กรุงเทพธุรกิจ ● วานนี้ (9 ก.ย.) นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงและผู้นำภาคเอกชน ร่วมงานสัมมนา Together is Power 2021

โดยนายจूरินทร์ เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ นโยบายการส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ และการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาต่ำ เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ก่อนเปิดงานสัมมนาและมอบโล่รางวัลให้กับสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2564

ประเด็นที่ 1 โควิดยังคงจะต้องอยู่กับประเทศไทยและกับโลกอีกนาน เราจะนำเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติโควิดไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างไร ขอยืนยันแน่วแน่การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน จะต้องยึดหลักรัฐหนุนเอกชนนำ เพราะเอกชนคือหัวหน้าในการทำรายได้เข้าประเทศ ถ้าเป็นทีมฟุตบอลเอกชนต้องเป็นกองหน้า เพราะต้องทำหน้าที่ยิงประตูทำคะแนนที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลเป็นแบ็คสนับสนุนการทำหน้าที่ของภาคเอกชน ต้องจับมือร่วมกันอย่างเข้มแข็งแน่นแฟ้น จึงเป็นที่มาของหลักคิดการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ สามารถทำตัวเลขให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือการส่งออก เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ค่าเงินบาท

'จूरินทร์'โชว์วิชั่นนำศก.ไทยฝ่าโควิดโลก

อ่อนค่าลงเป็นผลทางบวก

ประเด็นที่ 2 ทีมเซลล์แมนจังหวัดกับทีมเซลล์แมนประเทศต้องเดินหน้าต่อไปให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นและปรากฏเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ทีมเซลล์แมนจังหวัดประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด Biz club จังหวัด Micro SMEs ของจังหวัด YEC ของจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ตัวแทนเกษตรกร SMEs ทุกฝ่าย จับมือกันระหว่างรัฐกับเอกชน ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จึงมีความสำคัญและทรงพลังอย่างยิ่งที่จะนำ 77 ทีม มาบวกกันและเป็นกรอ.พาณิชย์ระดับประเทศ ซึ่งมีการจับมือต้นตัวในการทำหน้าที่ พิเศษเกษตรราคาตก ทีมเซลล์แมนจังหวัด ขวนขวายและไปถึงขั้นข้ามจังหวัดค้าขายระหว่างกันตามนโยบาย ขณะนี้ ทีมเซลล์แมนประเทศ ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง เป็นหัวเรือใหญ่จับมือร่วมกับนักธุรกิจที่ไปลงทุนในต่างประเทศทำการค้าส่งออกจับมือกันเป็นทีม

"ผมเห็นนโยบายชัดเจนว่าต้องมีเป้าหมาย มีเกณฑ์ เอกชนต้องใช้ทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเป็นนโยบาย ซึ่งต้องอุดหนุนเป็นแบ็คให้กับภาคเอกชน แต่เซลล์แมนจังหวัดกับเซลล์แมนประเทศต้องจับมือ

กันโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่าง SMEs ในจังหวัด ทีมเซลล์แมนจังหวัดกับเซลล์แมนประเทศ จึงเกิดขึ้น สามารถวัดผลได้" นายจूरินทร์กล่าว

ประเด็นที่ 3 จากนี้ไปภาคเอกชนไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์โลก ซึ่งที่ผ่านมาทันอยู่แล้ว แต่เตรียมการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะเข้มข้นหนักขึ้นเป็นลำดับ เพราะภายหลังประเทศพัฒนาแล้วใช้มาตรการทางภาษีกีดกันสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนา ประสบความสำเร็จหลังจากการรวมตัวกันในระบบพหุภาคีหรือทวิภาคีในรูปแบบ FTA หรือ WTO ทำให้กำแพงภาษีหลายลงภาษีเป็นศูนย์ มาตรการทางภาษีจึงลดความสำคัญลง มาตรการใหม่ที่มีใช้ภาษีมาเป็นกำแพงกันสินค้าที่ไปจากประเทศคู่แข่ง ต้องจับตาส่งเหล่านี้ใกล้ขีดและกำแพงที่มีใช้ภาษีจะถูกคิดค้นขึ้นมา มาตรการสิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขอนามัยล่าสุดภาษีคาร์บอน โดยอียูเริ่มแล้วในอีก 2 ปี จะคิดภาษีคาร์บอน 5 สินค้า 1.เหล็ก 2.อะลูมิเนียม 3.ซีเมนต์ 4.ไฟฟ้า 5.ปุ๋ย ขอให้เอกชนทั้งหลายเตรียมการ

ในเรื่องความมั่นคง การเอาปัจจัยเศรษฐกิจมาผูกมัดติดกับปัจจัยทางการเมืองและกลายเป็นปัจจัยปกป้องกีดกันทางการค้า ทางเศรษฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11942

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 41.93

Ad Value: 58,702

PRValue (x3): 176,106

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' ไขว้ชี้หน้าศึก.ไทยฝ่าโควิดโลก

ระหว่างประเทศ เราจะอยู่ตรงไหนคือสิ่งที่เราต้องคิด ทุกคนตอบตรงกันว่าเราต้องผนึกกำลังกับอาเซียน จับมือกับอีก 9 ประเทศ ซึ่งก็ต้องแข่งกันแต่ความสมดุลอยู่ตรงไหน รัฐต้องคิดเอกชนก็ต้องคิด จับมือให้เข้มข้นเข้มแข็งแข่งกันระหว่างบริษัทแต่ระหว่างกลุ่มประเทศต้องจับมือกัน เราต้องขายบริการที่มีศักยภาพ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์

"ประเทศไทยไม่แพ้ใครแต่ขอให้เราส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ไทยเก่งเยอะ อนุมัติเงิน ภาพยนตร์ เราต้องช่วยกันหนุนเอกชนต้องกล้าทำกล้านำรัฐเป็นแบ็ค กระทรวงพาณิชย์เข้าไปช่วยคิดช่วยทำ ต้องไม่เน้นการแข่งขันเรื่องราคาอย่างเดียวต้องเน้นคุณภาพ"

ประเด็นที่ 4 อยากย้ำให้ภาคเอกชนเร่งศึกษาหาประโยชน์จาก FTA และการทำสัญญาการค้าระบบพหุภาคีโดยเฉพาะ RCEP กำลังจะมีผลบังคับใช้ มีกำหนดการชัดเจนแล้วว่าให้สัตยาบันไม่ช้ากว่าเดือน พ.ย.ปีนี หวังว่าจะบังคับใช้ได้ต้นปีหน้าเราต้องรีบศึกษาข้อตกลง อะไรเป็นอุปสรรค จะได้เปรียบเรื่องอะไร โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกองทุน FTA ได้ลงนามถึงกระทรวงการคลัง หลังจากผ่านแล้วจะเข้า ครม.ต่อไป



ซูบญีซิปลดหนี้-ลดต้นทุนอาชีพ



มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะเกิดการระบาดของโรค ไข้หวัดนกเมื่อหลายสิบปีก่อน ทำให้ไก่ล้มตาย ชกเล็จนเกิดภาวะขาดทุน จึงพลิกผันชีวิตหันมา ทำนาบนเนื้อที่กว่า 34 ไร่ ซึ่งในระยะ 2-3 ปีแรก ประสบปัญหาทำนขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลายแสนบาท กระทั่งปี พ.ศ. 2548 ได้รับการแนะนำให้ไปอบรม การทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีครัวเรือนกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท

หลังจากทำบัญชีเพียงปีแรก ก็เห็นความแตกต่างของคนที่ทำบัญชีกับไม่ได้ทำบัญชี ได้เห็นต้นทุนการผลิตการทำนา ไร่รับ ไร่จ่าย ไร่หนี้สิน จึงเริ่มบริหารจัดการการเงินให้ดีขึ้น มีวินัยการ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการเกษตร ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีให้สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในการวางแผนการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ทำให้รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น หนึ่งในต้นแบบครัวบัญชีอาสา คือ "พ.จ.ท.เกลี้ยว น้อย



แสง" ครัวบัญชีอาสา ชาวตำบลแพรกศรีราช อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น "ต้นแบบแห่งความสำเร็จด้านบัญชี" ด้วยการยึดบัญชีเป็นคัมภีร์ ในการปรับตัวและพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

พ.จ.ท.เกลี้ยว น้อยแสง กล่าวว่า จากเดิมที่เคยรับราชการทหาร ภายหลังได้ลาออกมามีครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ส่งขายระบบคอนแทรคฟาร์มมีทั้งนกแขกเขาเรายใหญ่เจ้าหนึ่ง แต่กลับต้อง



ทางการเงินมากขึ้น กระทั่งเข้าปีที่ 3 ของการทำนา เริ่มมีกำไรมากขึ้นและสามารถใช้หนี้ธนาคารได้หมด เริ่มมีเงินออม ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น สามารถยกระดับอาชีพเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งโรงงานและได้รวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท โดยตนเองเป็นประธานกลุ่มจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันสามารถซื้อที่นาเพิ่มขึ้นอีกหลายไร่และมีเงินเก็บออมมากขึ้นในครอบครัว

ถ้าทุกคนหันมาทำบัญชี รับรองไม่อด

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 9 กันยายน 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26264

หน้า: 1 (บนขวา), 17

Col.Inch: 60.69

Ad Value: 127,449

PRValue (x3): 382,347

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รัฐบาลชื้อปลดหนี้-ลดต้นทุนอาชีพ

ตายอย่างแน่นอน เพราะบัญชีทำให้เรารู้รับ รู้
จ่าย รู้ต้นทุนการผลิต ทำให้เรามีเงินเก็บจากการ
ออม หรือหากใครมองว่าการทำบัญชีต้นทุน
อาชีพยุ่งยาก ก็ให้เริ่มทำบัญชีครัวเรือนก่อน ซึ่ง
จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้
ควบคู่กับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย
เฉพาะในยุคสถานการณ์โควิด-19 ที่ออกไป
ตลาดซื้อของก็มีความเสี่ยง ถ้าเราหันมาปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์กินเอง นอกจากจะทำให้
ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก
ด้วย สำหรับผู้ที่ทำอาชีพการเกษตรกร การทำ
บัญชีจะทำให้รู้ต้นทุนการผลิต รู้ผลกำไร
สามารถวางแผนการผลิตในอนาคตต่อไปได้ จาก



ประสบการณ์ตนเองตอนที่ยังไม่ได้ทำบัญชี
จนเป็นหนี้ธนาคารและเป็นหนี้นอกระบบ
หลังทำบัญชีสามารถลดหนี้ ลดต้นทุน ลดค่า
ใช้จ่ายในครอบครัวลงได้อย่างมาก ไม่ว่าจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพต่าง ๆ
หากเราไม่ทำบัญชีควบคู่ไปด้วยเราก็จะไม่รู้
เลยว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะดีขึ้นหรือแย่ลง อย่าง
ที่คนทั่วไปพูดกันว่า อาชีพเกษตร ยิ่งทำยิ่งจน
แต่ความจริงแล้วหากเราทำบัญชี เราจะรู้
ผลลัพธ์ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่จน ถ้า
เราทำบัญชี.

พาณิชย์ยื่นมือช่วยลونغกองปลาฤดู

● ผลผลิตเหลือราคาดีพุ่งโลละ 9-12 บาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ให้ลงพื้นที่ติดตามดูแลผลผลิตลونغกองของ 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี และนราธิวาสที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากในขณะนี้ หรือกว่า 60-80% ของผลผลิตทั้งหมดแล้วยังเหลือส่วนที่เหลืออีก ซึ่งเป็นเกรดคละ และราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาท จากราคาช่วงต้นฤดู กก.ละ 18-20 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด เกษตรกรลونغกอง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ในช่วงเดือน ก.ย.นี้ จำเป็นต้องดูดซับผลผลิตส่วนที่เหลือออกจากแหล่งผลิต ปริมาณ 800-1,000 ตัน เพื่อยกระดับราคาลONGกองในช่วงปลายฤดูให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กิโลกรัม (กก.) ละ 9-12 บาท โดยจะใช้มาตรการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 64 ที่สนับสนุนค่าบริหารจัดการให้ กก.ละ 8 บาท, รมรศบวิโศก ผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ของกรมการค้าภายใน รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขายลONGกองออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 10 กก. พร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 20,000 กล่อง

“รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในปีการผลิตหน้า โดยเน้นการบริหารจัดการลONGกองให้เพิ่มสัดส่วนของผลผลิตเกรดคุณภาพ ซึ่งมีตลาดรองรับในปริมาณและมูลค่าที่สูงมาก รวมถึงการมุ่งเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรและนวัตกรรมเพื่อยืดอายุของผลผลิต โดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนด้านการตลาด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค การเชื่อมโยง ผู้ประกอบการผ่านสัญญาข้อตกลง การสนับสนุนการบริหารจัดการการขนส่ง เป้าหมายให้ช่วยยกระดับราคาหน้าสวนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นเพื่อช่วยเป็นรายได้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ทั่วถึง”



●กรมชลฯจ้างแรงงานแสนคน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีแผนจ้างแรงงานวงเงิน 5,662 ล้านบาท หรือประมาณ 94,000 คน ระยะเวลาจ้าง 3-8 เดือน ค่าจ้าง 22,000-60,000 บาท/คน ข้อมูลสิงหาคมจ้างแรงงานแล้ว 104,726 คน หรือ 111.41% ของแผน วงเงิน 4,090 ล้านบาท คิดเป็น 72.24% โดย 3 จังหวัดที่จ้างมากที่สุด คือ อุบลราชธานี สกลนคร เชียงใหม่